
ขาวประจําวันจันทรที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

หนงัสือพิมพ คมชัดลึก

'เบิกดิน เบิกฟา'ดวยการปลูกปอเทือง แนวทางพัฒนาดินเสื่อมในปดนิสากล : ดลมนัส กาเจรายงาน

ตามท่ีองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการผลักดันให
วันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันดินโลก หรือ World Soil Day และใหป 2558 เปนปดินสากล เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะนักวิทยาศาสตรดินเพ่ือมนุษยธรรม หลังจากประจักษใน
พระอัจฉริยภาพในดานการอนุรักษ แกไข และฟนฟูทรัพยากรดิน อันเปนพ้ืนฐานหลักของการดํารงอยูของ
สิ่งมีชีวิต เปนองคประกอบสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเปนแหลงผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงประชากรโลก
อยางชัดเจน ทําใหกระทรวงเกษตรและสหกรณมีการจัดกิจกรรมในปสากลอยางตอเน่ือง

ลาสุด กรมพัฒนาท่ีดินไดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและบํารุงดิน ภายใตโครงการ…“เบิกดิน เบิกฟา” ป
ดินสากล เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สูวิถีพอเพียง ในพ้ืนท่ี ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน โดยมีสถานีพัฒนาท่ีดิน
ขอนแกน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 รวมกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ขัวเรียง เปนแมงาน เพ่ือเปน
ตัวอยาง และสาธิตใหเห็นถึงความสําคัญของปุยสดในการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกปอเทืองหลังทํา นาป
ภายในงานมีการสาธิตวิธีการไถกลบพืชปุยสด (ปอเทือง) ซ่ึงเปนพืชท่ีชวยใหเพ่ิมธาตุอาหารในดินดวย
หลังจาก 3 หนวยงานดังกลาวมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกปอเทืองหลังจากทํานาปมาหลายปแลว



สําหรับการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกปอเทืองเพ่ือทําเปนปุยสดบํารุงดินในพ้ืนท่ีภาคอีสานน้ัน นาย
ภิญโญ สุวรรณชนะ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 บอกวา กรมพัฒนาท่ีดินไดสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกมาเกือบ 10 ปแลว มีเกษตรกรปลูกปอเทืองเพ่ือทําปุยสดกวา 2 หมื่นไร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี 12 ตําบลของ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ท่ีปลูกมากท่ีสุดราว 7,000 ไร มีเกษตรกรรวมโครงการกวา 300 ราย เบื้องตนกรมพัฒนา
ท่ีดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุไปกอน เมื่อเกษตรกรปลูกแลวใหสงคืน เพ่ือนําไปสงเสริมในพ้ืนท่ีอื่น กรณีท่ี
เกษตรกรซ้ือเมล็ดพันธุมาปลูกเอง เมื่อไดเมล็ดพันธุสามารถขายตอได กรมพัฒนาท่ีดินยินดีรับซ้ือในราคา กก.
ละ 16-20 บาท

"พ้ืนท่ี 1 ไร เกษตรกรใชเมล็ดพันธุ 5 กก. ถาซ้ือเมล็ดลงทุนเพียง 100 บาท เทาน้ัน เมื่อปลูกแลวจะได
เมล็ดพันธุคืนมา 150-200 กก. ถาขายก็ไดกําไรแลว อยางนอยไรละ 400 บาท แตวัตถุประสงคก็คือ การไถ
กลบเพ่ือบํารุงดิน สวนท่ีขายเมล็ดเปนผลพลอยไดเทาน้ัน" นายภิญโญ กลาว

ดาน นายธนิตย เอนกวิทย ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวบนเวทีสัมมนา “เบิกดิน
เบิกฟา” ปดินสากล เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สูวิถีพอเพียง" วา ปญหาดินเสื่อมโทรมจากการเกษตรกรรม เปน
ปญหาท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีแทบทุกจังหวัด รวมท้ัง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ ดวย เน่ืองจากมีการจัดการท่ีไมถูกตอง
เชน การเผาตอซังขาว ท่ีกอใหเกิดมลพิษมากมาย นอกจากทําใหดินเสื่อมโทรม ทําลายความอุดมสมบูรณของ
ดินแลว ยังทําใหสุขภาพเสื่อมโทรม ปญหาความเสื่อมโทรมจากการขาดการปรับปรุงบํารุงดิน การเติมธาตุ
อาหารใหแกดิน ท้ังท่ีมีปุยอินทรียและมีวิธีการจัดการท่ีงายๆ ไมยุงยากท่ีเกษตรกรสามารถปฏิบัติไดเอง เชน
การปลูกพืชปุยสด อาทิ พืชตระกูลถั่ว อยางในพ้ืนท่ี ต.ขัวเรียง ปลูกปอเทืองแลวไถกลบ เปนตน

"การเกษตรในอนาคต ท่ีตองดําเนินการใหไดคือ ตองลดตนทุนการผลิต ตองลดปริมาณสารเคมี และ
ตองใหเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรตองปรับเปลี่ยนทัศนคติ ไมเผาตอซัง โดยใหนําวัสดุเหลือใชจากไรนามาเปนวัสดุ
ปรับปรุงบํารุงดิน ผสมผสานกับการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาท่ีดิน อยางการปลูกปอเทือง
ทราบวา พ้ืนท่ี 1 ไร จะสามารถไดปุยสด 5,000 กก. หรือไดปุยแหง 100 กก. ในจํานวนน้ีจะไดปุยจริงๆ 20 กก.
จะสามารถลดปุยและสารเคมีรอยละ 50 โดยทางกรมพัฒนาท่ีดินจะเปนผูสนับสนุนดานเมล็ดพันธุ " นาย
ธนิตย กลาว

สวน นายทวีศักดิ์ กอสุข หมอดินตําบลชุมแพ เลาวา เดิมทีเกษตรกรทํานาแบบท่ัวไป นิยมใชปุยและ
สารเคมีมาใชในการทํานา ซ่ึงแตละปพ้ืนท่ี 1 ไร จะไดผลผลิตไรละ 600 กก. หลังจากปลูกปอเทืองได 2 ป เพ่ิม



ผลผลิตเปน 1,000 กก. ขณะท่ีคาปุยลดลง เพราะดินสมบูรณข้ึน ตอไปจะตองรณรงคใหเกษตรกรหันมาปลูก
ใหมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู

สอดคลองกับ นายณรงคศักดิ์ พรมมาวงษ นายกองคการบริหารสวนตําบลขัวเรียง ท่ียืนยันวา จาก
การติดตามรายไดของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ต.ขัวเรียง หลังจากกรมพัฒนาท่ีดินเขาไปสงเสริมใหปลูกปอเทืองหลัง
ทํานา พบวาผลผลิตของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน สงผลใหเกษตรกรมีรายไดมากข้ึนดวย จะเห็นไดจากเงินสะพัดเพ่ิม
ในพ้ืนท่ีปละกวา 3 ลานบาท

การปลูกปอเทืองเพ่ือทําปุยสดในการบํารุงดินนับเปนอีกทางหน่ึงท่ีไมควรจะมองขาม เพราะเปนวิธีท่ี
งาย และไดผลเปนอยางดีอีกดวย

ผลพลอยไดชูแหลงทองเท่ียว
นายศิวโรจน มุงหมายผล รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน กลาววา ตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินสงเสริมให

เกษตรกรปลูกปอเทืองเพ่ือทําเปนปุยสดในการบํารุงดินน้ัน นอกจากเกษตรกรจะไดประโยชนมาจากการขาย
เมล็ดพันธุและใชตนบํารุงดินเปนอยางดีแลว ยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหเกษตรกรรูสึกสํานึกในการรักษผืน
แผนดินและตอบแทนแผนดินดวยการปรับปรุงบํารุงธาตุในดิน ใหเกษตรกรรูจักหันมาพ่ึงตนเองในการพัฒนา
พ้ืนท่ีดินของเอง ตามแนวทางอยางพอเพียง รูจักวิธีการทําปุยพืชสด และไถกลบพืชบํารุงดิน เปนการปรับปรุง
ดินใหอุดมสมบูรณดวย

นอกจากจะไดประโยชนในการบํารุงดินแลว สิ่งหน่ึงท่ีเปนผลพลอยไดคือ การท่ีเกษตรกรรวมโครงการ
ปลูกปอเทืองถึง 7,000 ไร เกิดความสวยงามข้ึนมา เวลาใครผานไปก็นจะแลเห็นดอกปอเทืองสีเหลืองอราม
เต็มพ้ืนท่ีทองนา เปนภาพท่ีสวยงามมาก ใครผานไปตองแวะถายรูป ตรงน้ีเปนผลตอการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีดวย
ตอเมื่อถึงฤดูปอเทืองออกดอกทางจังหวัดจะสงเสริมการทองเท่ียวไปชมทุงดอกปอเทือง อยางท่ีภาคกลางมีทุง
ทานตะวัน แตท่ีชุมแพมีดอกปอเทือง



ขาวจากหนงัสือพิมพ ไทยรฐั

ยอนรอยสัมปทานปโตรเลียม 21 ความขัดแยงบนผลประโยชนชาติ
ในท่ีสุดรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก รัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

(คสช.) โดย นายณรงคชัย อัครเศรณี รมว.พลังงานก็ไดลงนามยกเลิกการเปดใหเอกชนยื่นสํารวจและผลิต
ปโตรเลียม รอบท่ี 21 ออกไปกอน จนกวาจะมีการแกไข พ.ร.บ.ปโตรเลียมพ.ศ.2514 และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได
ปโตรเลียม พ.ศ.2514 แลวเสร็จ โดยรัฐบาลไดสงรายละเอียดของ พ.ร.บ.ท้ังสองฉบับให “สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.)” รับไปดําเนินการแกไขภายใน 3 เดือนนับจากน้ี

ขณะเดียวกัน ตองยอมรับวา กระแสคัดคานและตอตานการเปด สัมปทานปโตรเลียมรอบท่ี 21 ได
แบงแยกผูคนออกเปน 2 ฝายอยางชัดเจน ฝายหน่ึงกระทรวงพลังงาน ในฐานะหนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีจัดหา
แหลงพลังงานสํารองไวใชในอนาคต กับอีกฝายในนามเครือขายปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เครือขายภาค
ประชาชน นักวิชาการ ผสมโรงดวยนักการเมืองท่ีกําลังหา “ท่ียืน” ใหกับตนเอง ท่ีตองใหมีการแกไขกฎหมาย
ปโตรเลียมกอนเปดสัมปทาน นําเอาระบบแบงปนผลผลิต (PSC) มาใชเพ่ือใหภาครัฐมีอํานาจตอรองกับนัก
ลงทุนเพ่ิมข้ึน

ท้ังน้ี หากนับเน่ืองตั้งแตตนจนถึง คสช. ประกาศภารกิจหลักในอันท่ีจะคืนความสุขแกประชาชนคนไทย
ดวยการ รุกคืบปฏิ รูปพลังงานท้ังระบบ โดยไดมอบหมายให  พล .อ .อ .ประ จิน จ่ันตอง  หัวหนา
ฝายเศรษฐกิจคสช.ลงมาจัดการอยางถึงพริกถึงขิง จนกระท่ังมาถึงการจัดเวทีกลางเดินหนาประเทศไทย เพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นตอกรณีการเปดสัมปทานรอบท่ี 21 ลาสุดท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 20 ก.พ.ท่ี



ผานมา ประเทศไทยตอง “จมปลัก” อยูกับความขัดแยงในเร่ืองปฏิรูปพลังงานและสัมปทานปโตรเลียมรอบท่ี
21 น้ีมากวา 3 ปเขาไปแลว!!

ขณะท่ีความขัดแยงท่ีเพ่ิมมากข้ึน กําลังกระทบตอผลประโยชนโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระทบตอความมั่นคงทางพลังงานของคนไทยทุกคน โดยกอนหนา คสช.ไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการรวม 3
ฝาย” ท่ีประกอบไปดวยผูแทนภาครัฐ ภาคประชาชนและเครือขายเอ็นจีโอเพ่ือรวมกันหาทางออกโดยไดเช้ือ
เชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังกระทรวงพลังงาน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ผูแทนกลุมปฏิรูปพลังงานเพ่ือ
ความยั่งยืน เครือขายเอ็นจีโอ เครือขายกลุมจับตาปฏิรูปพลังงานไทย ฯลฯ เขารวมช้ีแจงใหขอมูลอยางถึงพริก
ถึงขิง

ตอเน่ืองมายังเวทีปฏิรูปพลังงานท่ี “หลวงปูพุทธะอิสระ” เปดเวทีใหท้ังสองฝายไดเสวนาถาม-ตอบ
ประเด็นท่ีแตละฝายคาใจ กอนจะมีการแตงตั้ง “สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.)” ดานพลังงานท่ีกอปรดวย ผูแทน
ท้ัง 3 ฝายเขาไปรวมหาทางออกใหกับทิศทางการปฏิรูปพลังงานของประเทศ กอนจะจบลงดวยขอเสนอของ
กรรมาธิการพลังงาน สปช.ท่ีมีขอเสนอใหรัฐเดินหนาเปดสัมปทานปโตรเลียมรอบท่ี 21 ตอไป แตก็ถูก“สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.)” ลงมติไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการพลังงานจนกลายมาเปนชนวน
เหตุท่ีทําให นายกฯถึงกับออกอาการ “ฟวสขาด” ตอความขัดแยงท่ีไมมีทีทาวาจะสิ้นสุด พรอมประกาศจะ
เดินหนานโยบายเปดสัมปทานปโตรเลียมตอไป และถึงกับสั่งหามเครือขายหนาไหนออกมาเคลื่อนไหวคัดงาง
นโยบายรัฐและพลังงาน แตสุดทาย นายกฯกลับมาตัดสินใจ “หักดิบ” นโยบายตนเอง ถนนทุกสายจึงตางตั้งขอ
กังขาไมเขาใจในสิ่งท่ีรัฐบาลกําลังดําเนินการอยูน้ี!!!

และหากจะถามวา ในชวงอายุรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ประเทศไทยจะสามารถเปดให
เอกชนและนักลงทุนท่ัวโลก มายื่นขอสัมปทานปโตรเลียมรอบท่ี 21 ไดจริงหรือไม ? “ทีมเศรษฐกิจ” ไดเปด
พ้ืนท่ีถายทอดขอมูลท้ังสองดานเพ่ือเปนแนวทางใหทานทุกฝายไดพินิจวิเคราะหในชวงหัวเลี้ยวหัวตอกับ
นโยบายดังกลาว ดังน้ี

ปูมหลังเปดสัมปทาน รอบท่ี 21

ยอนรอยการเปดสํารวจสัมปทานปโตรเลียม เปนอํานาจกระทรวงพลังงานตาม พ.ร.บ.ปโตรเลียม พ.ศ.
2514 เพ่ือสรางความมั่นคงพลังงานของประเทศ ขณะท่ีการเปดสํารวจสัมปทานปโตรเลียมรอบท่ี 21 น้ีเกิดข้ึน



หลังพบวาปริมาณสํารองกาซธรรมชาติลดลงอยางตอเน่ือง และปจจุบันประเทศไทยตองนําเขาพลังงานเกิน
กวา 55% ของความตองการใชในภาพรวม หรือคิดเปนมูลคาปละ 1.44 ลานลานบาท โดยเฉพาะกาซ
ธรรมชาติท่ีเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาในสัดสวน 70% ของเช้ือเพลิงรวม และนับวันจะมีความตองการ
ใชเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีปริมาณสํารองท่ีมีอยูทยอยลดลงตลอดเวลา โดยเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล ซ่ึงไดแถลงไววา “รัฐบาลจะดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและนํ้ามันดิบรอบใหม ท้ัง
ในทะเลและบนบก

ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลา 50 ปท่ีผานมา ประเทศไทยมีพลังงาน ท้ังนํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติใชงานมาอยาง
ตอเน่ือง จากผลของการเปดสัมปทานปโตรเลียมมาแลวรวม 20 รอบ ทํารายไดใหกับรัฐบาลจํานวนมหาศาล
ลาสุดป 2556 ท่ีผานมา สรางรายไดใหรัฐจากการสํารวจและผลิตปโตรเลียมถึง 200,000 ลานบาท

แตน่ันก็ไมไดหมายความวา เรามีแหลงพลังงานมหาศาลแตอยางใด เพราะแตละรอบการเปดสํารวจ
น้ัน เมื่อสํารวจไมพบ บริษัทไดรับสัมปทานตองคืนพ้ืนท่ีเหลาน้ันกลับมาใหแกรัฐเพ่ือท่ีรัฐบาลจะนําพ้ืนท่ีท่ีถูก
คืนมาน้ีกลับมาน้ีมาเปดใหเอกชนผูสนใจยื่นขอสิทธิ์สํารวจและรับสัมปทานอีก

จากสถิติการเปดสัมปทาน รอบท่ี 18 เมื่อป 2543 รอบท่ี 19 เมื่อป 2548 และรอบท่ี 20 เมื่อป 2550 มี
การอนุญาตใหสัมปทานพ้ืนท่ีรวม 354,789 ตารางกิโลเมตร แตมีการสํารวจพบปโตรเลียมท่ีคุมคาเพียง
พอท่ีจะผลิตในเชิงพาณิชย เปนพ้ืนท่ีเพียง 1,513 ตร.กม.เทาน้ัน

ดังน้ัน หากไมมีการสํารวจหาปโตรเลียมเพ่ิมเติม โดยเฉพาะกาซธรรมชาติ สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนอยางหนีไม
พนก็คือ ประเทศไทยจะตองนําเขากาซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ท่ีมีราคาแพงกวากาซธรรมชาติ 2-3 เทา
เพ่ิมข้ึน จากท่ีมีการนําเขาในขณะน้ี ปละ 34,000 ลานบาท เพ่ือมาเปนเช้ือเพลิงเสริมใหกับกาซธรรมชาติ ซ่ึง
แอลเอ็นจีท่ีถูกนําเขามาผลิตไฟฟาจะสงผลกระทบไปถึงคาไฟฟาท่ีประชาชนตองแบกรับเพ่ิมข้ึน และกระทบ
ตอตนทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ทําใหศักยภาพการแขงขันของประเทศไทยลดลงไปดวย

ขอมูลท่ีนาตกใจขณะน้ีคาไฟฟาของไทยแพงเปนอันดับ 3 ของอาเซียน รองลงมาจากสิงคโปรและ
ฟลิปปนส หลังจากไทยเร่ิมใชแอลเอ็นจีเสริมกาซธรรมชาติเพ่ือผลิตไฟฟา ถือเปนเร่ืองท่ีนาเปนหวงอยางยิ่ง
การเปดใหยื่นสิทธิสํารวจปโตรเลียม รอบท่ี 21 ภายใตระบบสัมปทาน “ไทยแลนดทรีพลัส” ลาสุดรวม 29
แปลงท่ีถูกยกเลิกไปน้ัน ประกอบดวยแปลงบนบก 23 แปลง แบงเปนภาคเหนือ ภาคกลาง 6 แปลง พ้ืนท่ีรวม



5,458 ตร.กม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 แปลง พ้ืนท่ีรวม 49,196 ตร.กม. และในอาวไทย 6 แปลง พ้ืนท่ี
รวม 11,808 ตร.กม. โดยกระทรวงพลังงานไดเตรียมการเร่ืองน้ีมาตั้งแตป 2555

วัดใจ สนช.ผาตัด ก.ม.ปโตรเลียม

แตเมือขณะน้ี นโยบายเปดสํารวจสัมปทานปโตรเลียมรอบท่ี 21 กลายเปนแคฝน และตองฝาก
ความหวังไวกับระยะเวลา 3 เดือนนับจากน้ี ท่ีรัฐบาล คสช.วาดฝนจะให สนช.แกไขกฎหมายปโตรเลียมท้ัง 2
ฉบับแลวเสร็จ โดยไมมีใครบอกไดวาทายท่ีสุดแลวหนาตาของราง พ.ร.บ.แกไขท่ีจะออกมาจะเปนไปอยางไร
เปนตามท่ีทุกฝายตองการหรือไม

อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีกระทรวงพลังงาน ไดยืนยันขอมูลไปยัง สนช.ก็คือ ระบบสัมปทาน “ไทยแลนดทรีพลัส”
(Thailand Ш Plus) ท่ีกระทรวงพลังงานใชอยู มีความแตกตางจากระบบ “ไทยแลนดทรี” เดิม เพราะมีการ
เรียกเก็บผลประโยชนเพ่ิมเติมอีก 2 สวน คือ คาธรรมเนียม (โบนัสการลงนาม) เมื่อมีการลงนามกับเอกชนท่ี
ไดรับสัมปทาน ไมวาจะสํารวจพบหรือไมพบปโตรเลียม กับผลประโยชนเพ่ิมเติมหรือ “โบนัสการผลิต” เมื่อ
บริษัทสามารถผลิตไดตามเกณฑกําหนด

นอกจากน้ัน ยังมีผลประโยชนอื่น ๆ เพ่ิมเติม(ดูตารางประกอบ) อาทิ การเก็บคาภาคหลวงในอัตรา
กาวหนา 5-15% จากรายไดการขายปโตรเลียม การเก็บภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิ และการเรียกเก็บเงิน
ผลตอบแทนพิเศษ 75% ในกรณีท่ีพบแหลงกาซธรรมชาติขนาดใหญ หรือเมื่อราคานํ้ามันดิบอยูในระดับสูง

ขณะเดียวกัน ผูขอรับสัมปทานยังตองเสนอผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ เชน การสนับสนุนเงินเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น (ซีเอสอาร) ใหกับชุมชนในพ้ืนท่ีสํารวจไมนอยกวาปละ 1 ลานบาท และไม
นอยกวาปละ 2 ลานบาทในชวงเวลาของการผลิต กับเงินใหเปลาในการลงทุน 10 ลานบาทตอแปลง ยกเวน
แปลงในทะเลท่ีเคยเจาะพบกาซธรรมชาติกําหนดท่ี 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอแปลง

ขณะเดียวกัน ระบบ “ไทยแลนดทรีพลัส” ยังไดถูกออกแบบใหมีการรเรียกเก็บผลประโยชนเพ่ิมเติม เมื่อ
เอกชนสามารถผลิตปโตรเลียมไดตามเกณฑท่ีรัฐกําหนด โดยผูสํารวจตองจายเงินใหเปลาหากสามารถผลิต
สะสมครบ 10 ลานบารเรล โดยตองจายเงินใหรัฐอีก 400 ลานบาทสําหรับแปลงบนบก และ 200 ลานบาท



สําหรับในแปลงทะเล และเมื่อผลิตสะสมครบ 20 ลานบารเรลยังตองจายเพ่ิมอีก หรือหากสํารวจพบแหลงกาซ
ธรรมชาติ ก็ตองเปดโอกาสใหบริษัทคนไทยเขารวมประกอบการในสัดสวนไมนอยกวา 5% ฯลฯ

ท้ังน้ี กระทรวงพลังงานประเมินวา ผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน หากมีการเปดสัมปทานคือ จะเกิดการ
ลงทุนในประเทศไมต่ํากวา 5,000 ลานบาท และรัฐบาลจะมีรายไดจากการเก็บคาภาคหลวง ภาษีเงินได
ปโตรเลียม ผลตอบแทน โบนัสพิเศษตางๆ เพ่ิมอีก รวมท้ังจะเกิดการจางงานไมต่ํากวา 20,000 คน โดยจาก
การประเมินศักยภาพเบื้องตน เช่ือวามีโอกาสพบกาซธรรมชาติรวม 5 ลานลานลูกบาศกฟุต และนํ้ามันดิบใน
ระดับ 20-50 ลานบารเรล

PSC กับขอเสนอฝายท่ีคัดคาน

ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานไดแสดงความเห็นตอ “ระบบแบงปนผลผลิต” หรือ Production-
sharing contract (PSC)วา ไมเหมาะสมกับประเทศไทย เพราะจากขอมูลการสํารวจพบวา ปโตรเลียมในไทย
มีไมมาก สวนใหญเปนลักษณะของหลุมท่ีเปนกระเปาะเล็กๆ จึงตองใชระบบสัมปทานใหเอกชนเปนผูลงทุนรับ
ความเสี่ยงเอง เพราะหากใชระบบ “พีเอสซี” รัฐบาลตองจัดหาแหลงเงินไปรวมลงทุนโดยแตละหลุมตองใชเงิน
ในการสํารวจข้ันต่ํา 300 ลานบาท ซ่ึงหากไมพบปโตรเลียมใดๆ ก็เทากับรัฐเผาเงินไปอยางสูญเปลา

อยางไรก็ตาม แมรัฐบาลจะพยายามอธิบายถึงประโยชนท่ีประเทศจะไดรับ แตก็ยังไมมากพอจะสราง
ความไววางใจใหกับกลุมผูท่ีมีความเห็นคัดคานในเร่ืองดังกลาว โดยเฉพาะขอกลาวอางท่ีวากาซธรรมชาติจะ
หมดไปจากประเทศในอีก 7 ปขางหนา

โดยกลุมผูคัดคานยืนยันวา ไมไดตอตานหรือขัดขวางการสํารวจแหลงปโตรเลียม เพียงแตตองการใหรัฐกําหนด
กติกาท่ีรอบคอบ โปรงใส โดยขอใหแกไข พ.ร.บ.ปโตรเลียมเพ่ิมทางเลือกและสรางอํานาจตอรองของภาครัฐ
กับบริษัทเอกชนท่ีจะเขามาขุดเจาะในแปลงสัมปทาน โดยยืนยันวา “ระบบ PSC” อาจเปนอีกทางเลือกในการ
หาขอสรุปรวมกันของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพ่ือหาทางออกใหกับปญหาแหลงพลังงานของ
ประเทศไทย

พรอมกับช้ีใหทุกฝายไดเห็นวา หลายประเทศก็เลือกใชระบบสัมปทานคูขนานไปกับระบบพีเอสซี
เพราะท้ังสองรูปแบบตางก็มีท้ังขอดี-ขอเสีย จึงตองการใหมีการแกไข พ.ร.บ.ปโตรเลียมเพ่ือเพ่ิมทางเลือก สราง



อํานาจตอรองใหแกรัฐกอน นอกจากน้ียังตองการใหแกไขมาตรา 56 ท่ีระบุวา “ผูรับสัมปทานมีสิทธิขายและ
จําหนายปโตรเลียมท่ีผูรับสัมปทานผลิตได” ท่ีไมเคยมีการแกไขมากอนหนาน้ี ดวยเช่ือวาจะทําใหประเทศชาติ
ไดรับผลประโยชนมากกวา ไมใชการใหสิทธิผูท่ีประมูลสัมปทานไดเพียงฝายเดียว

นักลงทุนสับสนนโยบายรัฐบาล

สําหรับ “ทีมเศรษฐกิจ” แลว ตลอดระยะเวลารวม 10 เดือนท่ีคสช.เขาควบคุมอํานาจการปกครอง
ประเทศ แมจะไดพยายามดําเนินการเร่ืองน้ีอยางตอเน่ือง มีขอมูลท่ีคณะทํางานชุดตางๆ ท้ังท่ี คสช.และ สปช.
นําเสนอไปยังหัวหนา คสช.มากมาย แตกลับดูเหมือนวา ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหมีการ “ตัดสินใจช้ีขาด” เร่ืองน้ี
อยางชัดเจน !!!

ยิ่งไปกวาน้ัน การยอมถอยของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ถือเปนการถอยตอเน่ืองเปน “คร้ังท่ี 3” หลังจาก
กอนหนาไดชะลอการเปดสัมปทานรอบท่ี 21 น้ี จากวันท่ี 18 ก.พ.มาเปนวันท่ี 16 มี.ค. และยอมใหมีการตั้ง
คณะกรรมการรวม 2 ฝายเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน จนลาสุดถึงข้ันยอมยกเลิกประกาศเปดสัมปทานรอบ 21
ออกไปไมมีกําหนดน้ัน

ดานหน่ึงอาจมองไดวา การรอการแกไขกฎหมายปโตรเลียมของ สนช . คือการนําไปสูทางออกท่ีดี
เน่ืองจากเร่ืองน้ีถือเปน “วาระแหงชาติ” ท่ีสมควรนําเหตุผลของทุกฝายมาผสมผสานกัน และพิจารณาอยาง
รอบดาน จะไดไมมีใครลุกข้ึนมาตําหนิ พล.อ.ประยุทธ วา “ดันทุรัง” ไดอีก

แตสิ่งท่ีตองยอมรับก็คือ การกลับลําของนายกฯ คร้ังน้ี อาจจะถูกมองวาเปนการดําเนินนโยบาย “ไม
หลักปกเลน” ท่ีไดทําลายความเช่ือมั่นของนักลงทุนท่ัวโลก เพราะอยางท่ีกลาวแตตนวา กวาท่ีรัฐบาล คสช.จะ
เดินหนานโยบายเปดสัมปทานปโตรเลียมมาถึงจุดน้ีได รัฐบาลเองไดมีการรวบรวมขอมูลของแตละฝายมาจน
ทะลุปรุโปรงไปหมดแลว จะมาอินังขังขอบอะไรเอากับขอมูล “เกา” กับจุดยืนเดิม ๆ ซ่ึงทําความเขาใจกันแลว
หลายคร้ังหลายหน

คงตองติดตามอยางใกลชิดวา เวลา 3 เดือนขางหนาน้ี การเดินหนาแกกฎหมายจะทําไดจริงหรือไม
หรือจะเปนเพียงพิธีกรรมการ “ซ้ือเวลา” ออกไปกอน ซ่ึงรังแตจะสรางความสับสนใหกับนักลงทุนท่ัวโลกมากข้ึน



และท่ีสําคัญ ทายท่ีสุดยังไมมีใครรูวา สนช.จะตมยําทําแกงแกไขพ.ร.บ.ท้ังสองฉบับใหออกมาอยางไร มีปจจัย
บวกเพ่ือเปนแรงจูงใจใหนักลงทุนเขามายื่นสํารวจหรือไม และจะสรางความพอใจ ทําใหกระแสคัดคานท่ี
เกิดข้ึนจางหายไปไดหรือไม

นอกจากน้ัน แมวากฎหมายดังกลาวจะถูกแกไขแลวเสร็จไดจริง ยังตองใชเวลาในการเปดประมูล
คัดเลือกนักลงทุน รวมท้ังการใชเวลาเร่ิมตนสํารวจไปอีก 2-3 ป หลังไดรับสัมปทาน

ดังน้ัน สถานการณท่ีเกิดข้ึนในเวลาน้ี จึงอาจจะเปนสัญญาณบงช้ีวา ประเทศไทยคงไมสามารถเปด
สัมปทานดังกลาวไดอีกภายใตการทํางานของรัฐบาลชุดปจจุบัน และทายท่ีสุด อาจจะเปนจุดเปลี่ยนท่ีทําให
เสนทางเปดสัมปทานปโตรเลียมรอบใหมเผชิญกับความไมแนนอนหนักข้ึน และเขาสูทางตันในท่ีสุด

ทีมเศรษฐกิจ


